

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ HÀ LAI**

Số: /BC-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Lai, ngày 30 tháng 5 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Hà Trung.

Thực hiện công văn số 619/UBND-NV ngày 29/5/2023 của UBND huyện Hà Trung về việc báo cáo công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2023; UBND xã Hà Lai báo cáo kết quả thực hiện công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2023 như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Nhận thực CCHC là một nhiệm vụ quan trọng và cần thiết UBND xã đã nghiêm túc quán triệt, phổ biến và triển khai thực hiện các văn bản, quy định về giải quyết TTHC của cấp trên đến mọi cán bộ, công chức và tuyên truyền cho Nhân dân được biết. Chỉ đạo các bộ phận chuyên môn thực hiện nghiêm túc các văn bản quy định về kiểm soát TTHC của cấp trên; bố trí phòng làm việc, nơi tiếp công dân, cán bộ công chức có đủ năng lực, tinh thần trách nhiệm để tiếp công dân tại đơn vị.

Tổ chức rà soát, đánh giá quy định, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên các lĩnh vực và lĩnh vực trọng tâm năm 2023 theo Kế hoạch của UBND huyện đăng ký danh mục TTHC dự định tiến hành rà soát để đề xuất phương án đơn giản hoá TTHC trong năm 2023. Thực hiện tốt các nhiệm vụ UBND, Chủ tịch UBND huyện giao đảm bảo đúng thời gian tiến độ và chất lượng công việc.

Tập trung tuyên truyền và phổ biến về các chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước, hoạt động của BPTN&TKQ; Kế hoạch CCHC năm 2023 của tỉnh, huyện, xã và các văn bản khác về công tác CCHC: Treo 02 băng zôn tại cổng UBND xã; chạy băng điện tử trên 350 lượt, viết bài trên cổng thông tin điện tử xã 01 bài; tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh 03 lượt. Niêm yết, công khai bộ TTHC cấp xã tại BPTN&TKQ. Phối hợp chặt chẽ với MTTQ các đoàn thể trong công tác tuyên truyền và thực hiện CCHC. Tăng cường vai trò giám sát của Nhân dân đối với hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1. Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản pháp luật

- Kết quả xây dựng, ban hành văn bản.

UBND xã đã chỉ đạo cho chuyên môn xây dựng và triển khai kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 17/01/2023 của UBND xã về kiểm soát TTHC trên địa bàn xã Hà Lai năm 2023; kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 17/01/2023 của UBND về tuyên truyền cải cách hành chính xã Hà Lai năm 2023. Ban hành chế hoạt động của

bộ phận “*một cửa*”; Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 25/12/2022 về công tác cải cách hành chính năm 2023

- *Kết quả tổ chức thi hành pháp luật và theo dõi, thi hành pháp luật.*

Xây dựng và ban hành kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 22/02/2023 của UBND xã Hà Lai về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn xã Hà Lai năm 2023. Thực hiện nghiêm Nghị định số 59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luật UBND xã đã tổ chức theo dõi tình hình thi hành pháp luật việc triển khai, thực hiện Luật đất đai 2013; luật nghĩa vụ quân sự 2015; luật cán bộ, công chức 2019; luật hộ tịch 2014; luật ngân sách 2015; luật cư trú 2020 và các văn bản pháp luật khác trong phạm vi quản lý ở địa phương theo quy định của pháp luật. Nhìn chung công tác tổ chức thi hành pháp luật và theo dõi, thi hành pháp luật trên địa bàn xã Hà Lai 6 tháng đầu năm 2023 đảm bảo tốt

- *Kết quả thực hiện tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.*

Xây dựng kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 14/02/2023 của UBND xã Hà Lai về công tác tuyên truyền pháp luật năm 2023.

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được thực hiện với nhiều hình thức khác nhau: Học tập nghị quyết 05 cuộc; tổ chức hội nghị mở rộng 16 hội nghị; thông qua hệ thống loa truyền thanh của xã 350 lượt, tuyên truyền trực quan khẩu hiệu, pano, áp phích trên 250 khẩu hiệu; các cuộc thi sân khấu hóa 01 cuộc. Các nội dung được tập trung tuyên truyền, thực hiện: Nghị quyết số 13 của Ban thường vụ huyện ủy về hiến đất mở rộng đường giao thông; công tác chuyển đổi số trên địa bàn xã; công tác CCHC, thực hiện giải quyết TTHC mức độ 3,4, hướng dẫn sử dụng phần mềm Vneid cho Nhân dân

- *Kết quả kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản:*

2. Cải cách thủ tục hành chính

- *Kết quả rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC*

UBND xã đã thực hiện rà soát, đơn giản hóa các TTHC theo đúng quy định tại Chương V Nghị định số 63/2010/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung và Chương V Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ, tập trung vào các nội dung: Sự cần thiết của TTHC và các quy định có liên quan đến TTHC; tính hợp lý; tính hợp pháp... 6 tháng đầu năm 2023, chỉ đạo các công chức chuyên môn chủ động thực hiện giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân tối thiểu 30%, tối đa 60% theo quy định tập trung chủ yếu 04 lĩnh vực gồm: Chứng thực, Hộ tịch, NCC, BTXH. Nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp

- *Số lượng TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã:* Gồm 221/229 thủ tục tại bộ BPTN & TKQ; các khoản thu phí và lệ phí niêm yết rõ ràng. Qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, người dân khi tham gia giải quyết TTHC một cách thuận tiện, nhanh gọn, đồng thời giảm thiểu các ý kiến, kiến nghị của tổ chức cá nhân trong giải quyết TTHC.

- *Kết quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC:*

+ *Tình hình tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa:*

UBND xã đã bố trí cán bộ, công chức có đầy đủ năng lực trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm làm việc tại bộ phận Một cửa để tiếp nhận và giải quyết các TTHC cho Nhân dân, trang bị máy vi tính có kết nối mạng internet, máy scan đầy đủ, ban hành quy chế hoạt động, phân công trách nhiệm cho cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận Một cửa theo Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007. Đặc biệt là sự ứng dụng công nghệ thông tin vào việc giải quyết TTHC. Đa số TTHC đã được thực hiện theo cơ chế 01 cửa; số thủ tục hành chính thực hiện liên thông chủ yếu ở các thủ tục liên quan đến cấp giấy chứng nhận đất đai; chính sách xã hội; đăng kí khai sinh, đăng kí thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 06 tuổi; đăng kí khai tử, xóa đăng kí thường trú. Các TTHC cơ bản như: Chứng thực, cấp bản sao hộ tịch được giải quyết trong ngày. Các lĩnh vực khác được giải quyết đúng hạn, kịp thời, đảm bảo tiến độ và đáp ứng yêu cầu của tổ chức, cá nhân về thực hiện TTHC

+ *Kết quả thực hiện số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC*: Đạt 100%:

+ *Kết quả tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức liên quan đến quy định TTHC*: Trong 6 tháng đầu năm không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức liên quan đến quy định TTHC

+ *Kết quả thực hiện việc đánh giá chất lượng giải quyết TTHC*.

Việc triển khai thực hiện phần mềm 1 cửa trong tiếp nhận và trả kết quả TTHC, tổng số hồ sơ đã tiếp nhận là 425 hồ sơ trong đó 175 hồ sơ trực tuyến, chủ yếu là hồ sơ của bộ phận tư pháp - hộ tịch, bảo trợ xã hội; 100% hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả đúng hạn, không có hồ sơ quá hạn.

3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính

- *Kết quả rà soát, sắp xếp, tổ chức bộ máy tại địa phương.*

Tổ chức sắp xếp bộ máy theo đúng quy định, cán bộ công chức được bố trí sắp xếp phù hợp với năng lực và trình độ chuyên môn. Thay đổi vị trí công tác đối với 2 đồng chí công chức Tư pháp – Hộ tịch và công chức Văn phòng – Thống kê

- *Kết quả thực hiện các quy định về phân cấp quản lý nhà nước ở địa phương*

Ủy ban nhân dân xã làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò tập thể, đề cao trách nhiệm cá nhân và tinh thần chủ động, sáng tạo của Chủ tịch, Phó Chủ tịch, uỷ viên uỷ ban nhân dân. Mỗi cán bộ, công chức được giao một nhiệm vụ chính và chịu trách nhiệm về nhiệm vụ được giao. Chủ tịch người đứng đầu UBND xã chịu trách nhiệm chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện mọi công việc của UBND theo nhiệm vụ quyền hạn được pháp luật hiện hành quy định và chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của UBND xã trước Đảng, HĐND và UBND cấp trên.

Thực hiện đúng theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, mọi công việc, chế độ của cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan đều thực hiện đúng, đầy đủ, dân chủ, công khai theo quy định và Quy chế chi tiêu nội bộ của UBND xã.

4. Cải cách công vụ

- *Số lượng, chất lượng cán bộ, công chức:* UBND xã Hà Lai có tổng số 18 cán bộ, công chức gồm (08 công chức; 10 cán bộ). Trình độ chuyên môn đại học 17/18 có 01 đồng chí đang học đại học

- *Tình hình chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức:* 100% cán bộ công chức xã Hà Lai đều chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính và quy chế làm việc của cơ quan. Cụ thể chấp hành tốt giờ làm việc, thái độ tinh thần trách nhiệm đối với công việc, văn hóa ứng xử trong cơ quan, khi tiếp xúc với Nhân dân, tinh thần nêu gương của người cán bộ đảng viên trong lối sống và làm việc. Hàng năm 100% cán bộ công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ không có cán bộ, chức bị kỷ luật

- *Kết quả thực hiện đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức:* Công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức và đội ngũ cán bộ kế cận được quan tâm thực hiện; cử cán bộ tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng, tập huấn do Huyện, Tỉnh triển khai. Việc chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đã góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở cơ sở đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay. Hiện đang có 02 CBCC đang học tập nâng cao trình độ chuyên môn (01 học lên đại học và 01 học văn bằng 2).

5. Cải cách tài chính công

- *Kết quả thực hiện các quy định về quản lý tài chính - ngân sách tại địa phương.*

Nhìn chung công tác thu ngân sách xã đã được Đảng ủy, UBND xã tập trung tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, công tác chuyên môn, quản lý chặt chẽ, có hiệu quả và có nhiều biện pháp tích cực, khai thác nguồn thu ở nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên vẫn còn những chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch dự kiến như: Thu hoa lợi cộng sản, quỹ đất công ích; Thuế đất PNN; Tiền cấp quyền SDD; Lệ phí trước bạ; Thuế CTN ngoài QD và các khoản thu khác. Nguyên nhân do các chỉ tiêu này huyện giao chưa sát với thực tế tại địa phương

+ *Tiến độ, kết quả thực hiện thu ngân sách nhà nước theo Kế hoạch được giao.*

Tổng thu NS: 2.125.203.508 đồng, đạt 33,71% dự toán

+ *Kết quả thực hiện Kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công:* Không có

+ *Tiến độ, kết quả thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách:* Không có

- *Kết quả thực hiện quy định về quản lý, sử dụng tài sản công:*

Ngay từ đầu năm UBND xã đã ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản công. UBND xã thực hiện việc quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và quy chế QLTS công. Việc mua sắm tài sản, trang thiết bị phương tiện làm việc, sửa chữa thường xuyên được thực hiện đúng theo quy định, việc chi kinh phí cho các tổ chức chính trị-xã hội ở thôn đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và chi không vượt quá định mức quy định theo quy chế nội bộ của cơ quan đã ban hành. Thực hiện đúng nguyên tắc tiết kiệm, chống lãng phí, công khai minh bạch và có đầy đủ hồ sơ, chứng từ thanh

toán theo quy định. Các trang thiết bị, máy móc, tài sản công được quản lý chặt chẽ. Các phòng, ban làm việc luôn có ý thức chấp hành nghiêm quy định như: Sử dụng các tài sản, thiết bị đúng mục đích, có hiệu quả, tránh lãng phí.

- *Kết quả thực hiện cơ chế tự chủ tài chính:* Không có

6. Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số

Nhận thức được tầm quan trọng của Chuyển đổi số trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, UBND xã đã chỉ đạo, tổ chức phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, người dân và doanh nghiệp về sự cần thiết và tính cấp thiết của chuyển đổi số. Gắn các mục tiêu, nhiệm vụ về chuyển đổi số với nghị quyết, chiến lược, chương trình hành động, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của các cấp, các ngành. Từ đó tạo sự đồng thuận cao của các cơ quan, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và người dân trên địa bàn nhận thức đầy đủ và tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện chuyển đổi số. Tính đến thời điểm hiện tại xã đã hoàn thành 20/30 chỉ tiêu Chuyển đổi số; trong đó Chính quyền số đạt 10/11 chỉ tiêu, Kinh tế số đạt 4/6 chỉ tiêu, Xã hội số đạt 3/5 chỉ tiêu, Hạ tầng số đạt 7/8 chỉ tiêu.

- *Kết quả xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số ở địa phương:*

+ 100% cán bộ, công chức xã được cấp và thường xuyên sử dụng thư điện tử công vụ của các cơ quan Nhà nước cấp;

+100% Lãnh đạo, cán bộ, công chức trên địa bàn cấp xã chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc hoàn toàn trên môi trường điện tử;

+ 100% Các văn bản, hồ sơ công việc được tạo lập, xử lý, ký số trên môi trường điện tử (trừ văn bản mật theo quy định);

+ 100% Hồ sơ TTHC tại UBND cấp xã tiếp nhận xử lý được cập nhật, quản lý và giải quyết trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử; Tỷ lệ hồ sơ TTHC tiếp nhận, giải quyết trực tuyến đạt 100%;

- **Về kinh tế số:** 100% doanh nghiệp, hộ kinh doanh, sản xuất và người dân được tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, phát triển kinh tế, mua bán, phân phối hàng hóa dựa trên môi trường mạng.

Xã có 01 sản phẩm OCOP (bánh lá Hà Lai đạt chất lượng OCCOP 4 sao) được quảng bá, giới thiệu trên mạng internet (trang thông tin điện tử, mạng xã hội...) và được đưa lên sàn thương mại điện tử Postmart.vn,

Tính đến nay đã có 2 220/4 619 (đạt tỷ lệ 48%) công dân, trong đó có các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, công dân trưởng thành có tài khoản ngân hàng và sử dụng các kênh thanh toán không dùng tiền mặt để giao dịch trực tuyến.

- **Về xã hội số:** Toàn bộ người dân trong độ tuổi lao động trên địa bàn xã được thông tin, phổ biến, đào tạo về các dịch vụ công trực tuyến, các dịch vụ số (y tế, giáo dục, ...) thông qua các hình thức như qua hệ thống đài truyền thanh, trang

thông tin điện tử, hoặc tuyên truyền, phổ biến trực tiếp thông qua các hội nghị tập huấn, việc tiếp dân tại UBND xã hay bưu điểm bưu chính...

+ **Lĩnh vực giáo dục đào tạo:** trong tình hình dịch bệnh nhà trường đã tổ chức dạy học trực tuyến qua các ứng dụng như Google Meeting, Zoom... Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học, sử dụng máy chiếu, tivi.... Sử dụng số liên lạc điện tử, các mạng xã hội để liên lạc, trao đổi thông tin, công tác giáo dục giữa nhà trường, thầy cô giáo với các bậc phụ huynh học sinh để giữ mối liên kết giáo dục giữa nhà trường và gia đình. Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong nhà trường.

+ **Lĩnh vực Y tế:** tỷ lệ nhập hồ sức khỏe điện tử đạt trên 96%; triển khai các ứng dụng về quản lý dịch tễ, khai báo y tế, nền tảng tiêm chủng trong phòng, chống dịch covid-19, phục vụ chiến dịch tiêm chủng, phòng, chống dịch bệnh covid-19 trên địa bàn xã; thực hiện in mã Qr-Code khai báo địa điểm di chuyển tại các địa điểm tập trung đông người. Tuyên truyền người dân tích cực cài và sử dụng các ứng dụng phòng, chống dịch bệnh covid-19....

+ **Lao động thương binh và xã hội:** Tuyên truyền nhân dân trên địa bàn xã sử dụng phần mềm trong công tác quản lý, sử dụng bảo hiểm y tế trên ứng dụng Vssid trong công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

+ **Lĩnh vực an ninh:** Lắp đặt 32 camera an ninh; lập 05 nhóm zalo ở 05 thôn để nắm bắt, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã. Tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân trên địa bàn kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh cá nhân VneID đạt trên 40%..

Về hạ tầng số: 05/05 thôn trên địa bàn xã được phủ mạng cáp quang và mạng thông tin di động. Trong đó, có 06 trạm BTS do các đơn vị viễn thông như Viettel, VNPT, Mobifone... lắp đặt và đang hoạt động tốt, đảm bảo phủ sóng 4G,5G cho toàn xã.

Hạ tầng và trang thiết bị CNTT tại UBND xã được kết nối vào đường truyền số liệu chuyên dùng cấp II; đảm bảo an toàn thông tin cho các hệ thống. UBND xã có phòng họp trực tuyến thế hệ mới, hướng tới triển khai phòng họp không giấy tờ (khi có đủ điều kiện và cần thiết) phục vụ các cuộc họp của Ủy ban nhân dân cấp xã.

- *Kết quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4:* Việc tiếp nhận và giải quyết các TTHC mức độ 3,4 của xã đạt 100%

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Mặt tích cực

UBND xã đã thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác cải cách TTHC góp phần nâng cao hiệu quả công việc, giải quyết nhanh gọn, không gây phiền hà sách nhiễu cho cá nhân, tổ chức đến giao dịch công việc, niềm yết công khai minh bạch các TTHC theo quy định, kịp thời bổ sung, thay thế các TTHC đã hết hiệu lực, bố trí kiện toàn tổ một cửa, xây dựng quy chế hoạt động theo đúng quy định.

100% tiếp nhận và giải quyết TTHC trên 1 cửa điện tử, không để hồ quá hạn xảy ra. Tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ ngày càng được nâng lên, hiệu quả công việc có chuyển biến rõ nét.

Việc thực hiện chuyển đổi số trong CCHC được thực hiện có hiệu quả

1. Những tồn tại, hạn chế trong thực hiện cải cách hành chính

- Công tác phối hợp tuyên truyền về cải cách TTHC giữa UBND xã và MTTQ các đoàn thể chưa được thường xuyên.

- Cán bộ, công chức đầu mối tham mưu về kiểm soát TTHC chủ yếu làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, công việc nhiều, chưa qua đào tạo nên đôi khi còn chưa kịp thời.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đặc biệt là nâng cao trách nhiệm, vai trò trực tiếp chỉ đạo của người đứng đầu cơ quan trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC.

2. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản, văn bản quy phạm pháp luật; kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện quy trình xây dựng, ban hành văn bản của chính quyền địa phương. Đảm bảo 100% văn bản được thực hiện đúng quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

3. Thực hiện đầy đủ, kịp thời việc cập nhật, niêm yết công khai TTHC theo quy định; đảm bảo 100% TTHC và các quy định có liên quan được cập nhật công bố đầy đủ, kịp thời.

4. Tập trung thực hiện có hiệu quả Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 3342/QĐ-UBND ngày 05/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh, Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 28/9/2018 của Chủ tịch UBND huyện về triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn xã.

5. Kiểm soát chặt chẽ ngân sách nhà nước chi thường xuyên và đầu tư công; tiếp tục thực hiện đổi mới cơ chế tài chính đối với đơn vị hành chính sự nghiệp.

6. Tiếp tục tuyên truyền và đẩy mạnh việc triển khai, cung cấp, tiếp nhận, giải quyết, xử lý hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 theo Quyết định số 877/QĐ-TTg ngày 18/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả TTHC qua dịch vụ Bưu chính công ích đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn xã và các văn bản chỉ đạo của huyện.

7. Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về cải cách hành chính cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân, tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện cải cách hành chính; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện cải cách hành chính. Gắn việc thực hiện công tác cải cách hành chính với công tác thi đua khen thưởng để nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ.

V. NHỮNG KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Để công tác cải cách TTHC đạt được kết quả cao UBND xã đề xuất một số nội dung sau:

1. Cần đầu tư nguồn kinh phí cho cải cách TTHC đảm bảo hoạt động hiệu quả, đặc biệt là cơ sở vật chất, trang thiết bị, máy móc làm việc.

2. Hàng năm có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác cải cách TTHC để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn xã. UBND xã Hà Lai báo cáo để UBND huyện được biết và chỉ đạo./.

Nơi nhận:

CHỦ TỊCH

Như trên;

TTr Đảng ủy, HĐND xã (đề BC);

Lưu: VT, VP.

Nguyễn Văn Tuyên